

Chọn hướng an toàn CHO KỶ THI THPT QUỐC GIA

Chỉ còn hơn một tháng nữa, hơn 20.000 thí sinh trong tỉnh sẽ bước vào kỳ thi THPT quốc gia năm 2017. Việc đăng ký dự thi và nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2017 đã chính thức khép lại, nhiều học sinh đã chọn xong cho mình tổ hợp thi và nguyện vọng vào các trường đại học, cao đẳng.



Học sinh khối 12 tìm hiểu thông tin về các trường đại học, cao đẳng.

Năm nay, theo quy chế thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thái Bình chỉ có một cụm thi do Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì mang số 26. Để thuận tiện cho các thí sinh đăng ký dự thi và nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng, Sở đã thành lập 51 điểm tiếp nhận hồ sơ tại các trường THPT, trung tâm giáo dục thường xuyên; các trường đại học, cao đẳng có hệ giáo dục thường xuyên dành cho thí sinh của trường, thí sinh tự do đã tốt nghiệp THPT. Theo quy chế, thí sinh được phép đăng ký không giới hạn số lượng nguyện vọng xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng và sắp xếp nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp. Trong thời gian xét tuyển đợt 1, đối với từng trường, ngành, thí sinh được xét tuyển bình đẳng theo kết quả thi, không phân biệt thứ tự ưu tiên của nguyện vọng đăng ký. Đối với mỗi thí sinh, nếu đăng ký xét tuyển vào nhiều trường/ngành thì việc xét tuyển được thực hiện theo thứ tự ưu tiên của các nguyện vọng.



Học sinh Trường THPT Tiên Hưng ôn luyện chuẩn bị cho kỳ thi THPT quốc gia năm 2017.

hơn 5.250 thí sinh đăng ký dự thi chỉ để xét tốt nghiệp THPT. Về việc đăng ký tổ hợp dự thi, có khoảng 10.000 thí sinh đăng ký dự thi tổ hợp khoa học tự nhiên và 10.200 thí sinh đăng ký dự thi tổ hợp khoa học xã hội. Trung bình mỗi thí sinh đăng ký 4,63 nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng, thí sinh đăng ký nhiều nhất là 20 nguyện vọng và ít nhất là 1 nguyện vọng. Như vậy, trái ngược với mọi năm, tỷ lệ thí sinh chọn thi tổ hợp khoa học xã hội cao hơn so với tổ

hợp khoa học tự nhiên. Thầy giáo Đỗ Văn Thân, Hiệu trưởng Trường THPT Lý Bôn chia sẻ: Mặc dù ngày 20/4 mới kết thúc quá trình đăng ký nhưng đến ngày 15/4 học sinh trong trường đã cơ bản hoàn tất. Theo thống kê, ngoài 3 môn thi bắt buộc là Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ, năm nay trường có 50% học sinh chọn thi tổ hợp khoa học tự nhiên và 50% học sinh chọn thi tổ hợp khoa học xã hội. Thực tế này khác hẳn so với những năm gần đây. Lý giải về điều này,

thầy giáo Đỗ Văn Thân cho biết thêm: Năm nay, các môn trong tổ hợp khoa học xã hội như Lịch sử, Địa lý thi theo hình thức trắc nghiệm, chỉ cần học sinh hiểu và nắm chắc vấn đề thì cơ hội đỗ tốt nghiệp THPT cao hơn. Một phần lớn những học sinh chọn thi tổ hợp khoa học xã hội lại không có nhu cầu học đại học, các em chỉ cần tốt nghiệp sau đó đi học nghề để sớm ổn định cuộc sống. Em Nguyễn Thị Lan Hương, học sinh khối 12 Trường THPT Lý Bôn chia sẻ: Em chọn thi tổ hợp khoa học xã hội bởi các môn tự nhiên thường phải tính toán nhiều nên rất mất thời gian, trong khi tổ hợp môn xã hội chỉ cần nắm ý cơ bản và diễn giải chặt chẽ thì có thể đạt điểm trung bình trở lên. Hơn nữa, năm nay, nhiều trường đại học, cao đẳng tiếp tục xét tuyển bằng học bạ, do đó chúng em có nhiều cơ hội vào đại học, cao đẳng hơn những năm trước.

Bên cạnh xu hướng chọn thi tổ hợp khoa học xã hội cao hơn mọi năm, vẫn còn nhiều học sinh chọn đăng ký thi cả 2 tổ hợp khoa học xã hội và khoa học tự nhiên. Theo Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, toàn tỉnh có 756 thí sinh đăng ký dự thi cả hai tổ hợp. Như vậy, số thí sinh này sẽ dự thi tất cả 9 môn thi, đây là thử thách lớn đối với những thí sinh này bởi việc ôn luyện sẽ gặp nhiều khó khăn. Thầy giáo Đỗ Văn Sao, Hiệu trưởng Trường THPT Bình Thanh chia sẻ: Trước khi bắt đầu đăng ký dự thi, nhà trường đã dựa trên học lực của mỗi học sinh để đưa ra lời khuyên, tư vấn cho các em về việc lựa chọn tổ hợp thi cũng như ngành, nghề đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng. Năm nay Trường có 70% học sinh chọn thi tổ hợp khoa học tự nhiên. Có 2 học sinh chọn thi cả 2 tổ hợp khoa học tự nhiên và khoa học xã hội. Ngoài khó khăn trong việc sắp xếp lớp ôn tập trên lớp, 2 học sinh này sẽ phải dành nhiều thời gian hơn để tập trung ôn luyện cho 9 môn thi trong thời gian ở nhà. Bên cạnh việc nhiều học sinh chọn thi 2 tổ hợp, việc đổi mới hình thức thi năm nay khiến nhiều học sinh thay đổi hướng chọn thi. Em Bùi Văn Thanh, học sinh Trung tâm Giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp thành phố cho biết: Ngay từ năm lớp 10 em đã định hướng mình theo các môn tự nhiên. Tuy nhiên, trong quá trình học, em tự nhận thấy bản thân mình không thể học tốt các môn học này. Bên cạnh đó, năm nay, tổ hợp khoa học xã hội thi theo hình thức trắc nghiệm. Như vậy, chỉ cần hiểu và nắm ý cơ bản thì em có thể đủ điều kiện tốt nghiệp THPT.

Năm nay, kỳ thi THPT quốc gia sẽ diễn ra sớm hơn so với năm ngoái, từ ngày 22/6 đến ngày 24/6. Việc lựa chọn tổ hợp môn thi và đăng ký xét tuyển nguyện vọng đại học, cao đẳng phù hợp của thí sinh sẽ góp phần làm nên một kỳ thi thành công.

DẶNG ANH

ĐƯA TÌNH NHÂN ÁI qua biên giới

Những mái nhà kiên cố, vũng chãi cho người nghèo hay công trình nước sạch, vệ sinh toilet các trường học còn khó khăn... là kết quả của hoạt động đối ngoại thu hút các dự án nhân đạo do Hội Chữ thập đỏ tỉnh thực hiện thời gian qua. Các dự án đã mang lại nhiều niềm vui cho cả người cho và người nhận, đồng thời khẳng định tình nhân ái không bao giờ có khoảng cách.

Trong ngày khởi công xây dựng công trình vệ sinh, cô và trò Trường Tiểu học An Hiệp (Quỳnh Phụ) không khỏi niềm vui khi được tiếp nhận nguồn vốn do Hội Chữ thập đỏ tỉnh vận động tổ chức Latter Day Saints Charities (LDSC), Hoa Kỳ hỗ trợ. Cô giáo Nguyễn Thị Loan, Hiệu trưởng Trường Tiểu học An Hiệp cho biết: Trường hiện có gần 290 học sinh, 24 cán bộ, giáo viên. Số lượng giáo viên, học sinh thì đồng song cả 2 khu vệ sinh của trường đều đã xuống cấp, không đạt tiêu chuẩn. Sau khi các cấp hội chữ thập đỏ khảo sát thực tế, nhà trường được lựa chọn để thực hiện dự án chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Tham gia dự án, nhà trường được tặng toilet nước uống trực tiếp và hỗ trợ xây dựng công trình nhà vệ sinh. Giáo viên và học sinh của trường rất xúc động khi được đón nhận tình cảm của các tổ chức trong và ngoài nước. Đây là nguồn động viên để cán bộ, giáo viên, học sinh của trường yên tâm công tác, học tập.

Ông Gerald Lee Thomason, Trưởng Văn phòng điều hành tổ chức LDSC chia sẻ: Từ năm 2016, thông qua việc kết nối đối ngoại nhân dân của Hội Chữ thập đỏ tỉnh, tổ chức LDSC đến với người dân Thái Bình qua dự án chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Năm 2017, LDSC tiếp tục hỗ trợ xây dựng 13 công trình vệ sinh trường học, trao tặng các tủ nước lọc uống trực tiếp tại 4 huyện Quỳnh Phụ, Vũ Thư, Đông Hưng, Tiền Hải với

đạo nhằm tiếp tục mở rộng các mối quan hệ, tìm kiếm nhà đầu tư mới từ các tổ chức phi chính phủ, nhân đạo để hỗ trợ nguồn lực, trợ giúp người nghèo trong tỉnh và nâng cao năng lực cho cán bộ chữ thập đỏ các cấp. Để các dự án được thực hiện hiệu quả, minh bạch tạo niềm tin cho đơn vị tài trợ, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã thành lập ban điều hành dự án các cấp; phân công cho cán bộ có năng lực, kinh nghiệm tổ chức tập huấn, tiến hành khảo sát, rà soát, thực hiện, đánh giá và nghiệm thu. Do các dự án được lập từ nhu cầu thực tế của người dân nên đạt được hiệu quả kết quả khả quan. Tuy nhiên, các dự án do các tổ chức quốc tế thường chặt chẽ về kinh phí và đòi hỏi vốn đối ứng từ các gia đình và địa phương. Đây là vấn đề khó khăn với địa phương và những người thu hưởng dự án.

Các dự án đối ngoại không chỉ góp phần mang lại cơ sở vật chất tốt cho trường học, cải thiện môi trường sống cho nhiều hộ nghèo mà còn nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường cho người dân thông qua các chương trình tập huấn, tuyên truyền, phổ biến kiến thức từ đó góp phần cùng địa phương thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. Năm 2017, cùng với việc duy trì, phát triển các dự án hỗ trợ nhân đạo đang triển khai, Hội Chữ thập đỏ tỉnh tiếp tục kêu gọi thực hiện các dự án mới nhằm hỗ trợ thích ứng với biến đổi khí hậu và sản xuất sản phẩm nông nghiệp sạch cho người dân.

HOÀNG LANH



Dự án mái nhà an toàn do tổ chức Habitat for Humanity Việt Nam hỗ trợ xây dựng tại xã Đông Minh (Tiền Hải).

Những năm 90 của thế kỷ trước, đời sống hội viên Hội CCB xã An Ninh gặp nhiều khó khăn. Đa phần hội viên không có vốn, giống, kỹ thuật... để phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập. Nhiều gia đình khi có hội viên CCB qua đời cũng gặp khó khăn trong việc tổ chức tang lễ. Trước thực tế đó, Hội CCB xã đã phát động phong trào "Cần gạo tình nghĩa" với mục đích quyên góp gạo giúp đỡ gia đình hội viên, nhất là trong lúc gia đình có người qua đời.

An Ninh "CẦN GẠO TÌNH NGHĨA"

Phong trào "Cần gạo tình nghĩa" do Hội Cựu chiến binh (CCB) xã An Ninh (Quỳnh Phụ) phát động thời gian qua đã đem lại hiệu quả tích cực, không chỉ giúp đỡ hội viên nghèo có hoàn cảnh khó khăn mà còn góp phần xây dựng tổ chức hội ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Chỉ hội; vận động bộ đội xuất ngũ tham gia câu lạc bộ cựu quân nhân, xóa bỏ tư duy ngại khó trong hội viên. Mỗi khi có hội viên qua đời, Hội CCB xã quyên góp hỗ trợ gia đình hội viên 100kg gạo, số gạo còn lại được đem bán lấy tiền ủng hộ cho các hoạt động của Hội và địa phương. Thời gian gần đây, do việc quyên góp bằng gạo không còn phù hợp, Hội CCB xã đã chuyển sang quyên góp, ủng hộ bằng tiền mặt, mỗi cán bộ tình nghĩa quyên góp được tính bằng giá gạo cùng thời điểm. Đến nay, phong trào "Cần gạo tình nghĩa" đã thu hút 435/435 hội viên tại 8 chi hội tham gia. CCB Vũ Mạnh

Trường, Chi hội trưởng Chi hội CCB thôn Vạn Phúc cho biết: Mỗi khi có hội viên CCB qua đời, nhận được thông báo qua loa truyền thanh xã, các đồng chí chi hội trưởng lại đến từng gia đình hội viên để vận động quyên góp tiền ủng hộ. Các chi hội đã lập ra ban kiểm tra làm nhiệm vụ quản lý việc thu, chi ngân sách bảo đảm công khai, minh bạch, tiết kiệm. CCB Vũ Hữu Phùng, thôn Vạn Phúc chia sẻ: Khi có hội viên ốm đau, qua đời, hội viên chúng tôi lại tự giác ủng hộ trên tinh thần "Tương thân tương ái", "Lá lành đùm lá rách". Tôi thấy "Cần gạo tình nghĩa" là một phong trào ý nghĩa, thể hiện trách nhiệm

của những người lính Cựu Hồ với nhau, tôi rất ủng hộ và hưởng ứng hoạt động này.

Trong 5 năm 2012 - 2017, Hội CCB xã An Ninh đã tổ chức tiến đưa 30 đồng chí với số tiền ủng hộ hơn 60 triệu đồng. Ngoài ra, Hội còn tổ chức thăm hỏi 109 lượt hội viên ốm đau, viếng thân nhân hội viên qua đời, trợ giúp một số hội viên có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền hơn 10 triệu đồng. Ngoài phát động phong trào "Cần gạo tình nghĩa", Hội CCB xã An Ninh còn tích cực vận động cán bộ, hội viên thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Nhờ vậy, đời

sống của hội viên ngày càng được cải thiện. Toàn xã hiện có 9 trang trại, gia trại do hội viên CCB làm chủ; số hội viên thuộc diện khá, giàu chiếm trên 61%; số hội viên nghèo còn 3 hộ; quỹ hội bình quân đạt 118.000 đồng/hội viên; quỹ chi hội đạt bình quân 204.000 đồng/hội viên. Ngoài ra, Hội CCB xã còn tích cực hưởng ứng cuộc vận động, các phong trào do

MTTQ các cấp phát động, ủng hộ các quỹ: trẻ thơ, khuyến học khuyến tài, nhân đạo, vì người nghèo... với tổng số tiền hơn 115 triệu đồng.

Tham gia xây dựng nông thôn mới, hội viên Hội CCB xã An Ninh hiến hơn 13.000m² đất bình quân 204.000 đồng/hội viên. Ngoài ra, Hội CCB xã còn tích cực hưởng ứng cuộc vận động, các phong trào do

đất, đóng góp trên 1.000 ngày công; có 16 đồng chí tham gia ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới và 26 đồng chí tham gia tổ công tác điển điển điển. Từ những đóng góp tích cực đó, An Ninh đã về đích nông thôn mới tháng 11/2014. Hội CCB xã được đánh giá là tập thể trong sạch, vững mạnh nhiều năm liền.

TIẾN DAT



Làm tốt công tác tình nghĩa giúp hội viên cựu chiến binh xã An Ninh yên tâm phát triển sản xuất.